



ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และยกเลิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามความเห็นชอบของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้รูปแบบกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยการเปิดรับสมัครเกษตรกร จำนวน ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ และ ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้มีการแก้ไข การเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ของเกษตรกรอำเภอนครไทย จำนวน ๑ ราย ให้มีการแก้ไข การเปลี่ยนชื่อ ของเกษตรกรอำเภอบางกระทุ่ม จำนวน ๑ ราย ตามที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน ๑ ราย และให้ยกเลิกเกษตรกรที่ขอลาออกจากการเข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกรอำเภอนิคมบราวง จำนวน ๑ ราย ตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอลาออก และให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการทดแทน ดังต่อไปนี้

๑. แก้ไข การเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อำเภอนครไทย ตำบลบ้านพร้าว จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ข้อความเดิม นายภานุพงษ์ วงศ์วรรณ

แก้ไขเป็น นายชัยรินทร์ ภูดิษฐ์เรืองโชค

๒. แก้ไข การเปลี่ยนชื่อของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อำเภอบางกระทุ่ม ตำบลท่าตาล จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ข้อความเดิม นางสาวนกจันทร์ ก้นปัก

แก้ไขเป็น นางสาววันเพ็ญ ก้นปัก

/๓. เปลี่ยน.....

๓. เปลี่ยนแปลงรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากไม่มีเวลาอยู่ประจำแปลง จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๓.๑) อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลไผ่ขอดอน

ยกเลิก นายเกษม เรืองโชติ

ให้ นายสวน เรืองโชติ เข้าร่วมโครงการฯ แทน

๔. ให้ยกเลิกเกษตรกรที่ขอลาออกจากการเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอลาออก และให้ประกาศรายชื่อเกษตรกรทดแทน จำนวน ๑ ราย

๔.๑) อำเภอเนินมะปราง ตำบลชมพู

ยกเลิก นายวสุรจ โตศักดิ์ศรี

ให้ นางรจนา มากผ่องพิทักษ์ เข้าร่วมโครงการฯ แทน

จึงให้เปลี่ยนแปลงประกาศทั้ง ๑ ฉบับดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ส่วนอื่นที่ไม่ได้แก้ไขให้คงใช้เหมือนเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวรัตนา เสาวนียากร)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก